

Đây là tín hiệu đáng mừng vừa được Cục Thuế Ninh Bình cho biết trong báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2021.

► Minh Đức

Ninh Bình thu từ sản xuất kinh doanh tăng khá

Cụ thể, lũy kế đến hết tháng 3, tổng thu nội địa trên địa bàn đạt 4.107 tỷ đồng, bằng 34% dự toán và tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Nếu không kể tiền sử dụng đất, thì thu ngân sách đạt 3.965 tỷ đồng, bằng 36% dự toán, tăng 53% so với cùng kỳ. Trong đó, đáng chú ý là hầu hết các khoản thu từ sản xuất kinh doanh đều có mức tăng cao, như thu từ DNNN trung ương tăng 57% so với cùng kỳ; thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài tăng 38%; thuế ngoài quốc doanh tăng 62%. Ngoài ra, thuế TNCN tăng 9%; thuế bảo vệ môi trường tăng 29%; lệ phí trước bạ tăng 11%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 6%; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản tăng 110% và thu khác ngân sách tăng 21%... Đây đều là những khoản thu lớn, có tốc độ tăng cao, nên đã đóng góp đáng kể vào tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Cục Thuế.

Để có được kết quả trên, đại diện Cục Thuế Ninh Bình cho biết, ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã tập trung chỉ đạo và đề ra nhiều chủ trương sát với tình hình thực tiễn. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự toán thu ngân sách trên địa bàn để có giải pháp tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo tiền đề cho nguồn thu ngân sách tăng trưởng. Theo đó, cơ quan thuế các cấp đã chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ; đẩy nhanh



Ảnh: PV

tiến độ, chất lượng thanh tra, kiểm tra chống thất thu, kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế GTGT, tăng cường thu hồi nợ đọng. Điển hình là việc xây dựng, giao dự toán, chỉ tiêu phân đầu luôn sát với tốc độ tăng trưởng kinh tế, gắn với thu hồi nợ đọng thuế, nên đã được tạo sự chủ động cho từng đơn vị. Hay như để đảm bảo công tác tuyên truyền hỗ trợ phù hợp trong điều kiện dịch Covid bùng phát, Cục Thuế đã thay đổi phương thức tuyên truyền qua website, email, hỗ trợ qua điện thoại..., tạo thuận lợi để người nộp thuế có thể tiếp cận các văn bản pháp luật đầy đủ, kịp thời. Riêng với công tác chống thất thu ngân sách, Cục Thuế Ninh Bình đã triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu, chống chuyển giá; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các phòng chức năng, chi cục thuế dựa trên kinh nghiệm thực tiễn kết hợp với áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin và bộ tiêu chí đánh giá rủi ro, rà soát các DN có nguy cơ cao về thuế, tập trung vào các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh mới, DN có giao dịch liên kết, DN kinh doanh lỗ nhiều năm liên tục có dấu hiệu chuyển giá, các hồ sơ hoàn thuế lớn để xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra.

Tuy nhiên, đại diện Cục Thuế Ninh Bình cũng thừa nhận, hiện vẫn còn một số khoản thu còn thấp hơn so với cùng kỳ là thu từ

DNNN địa phương chỉ bằng 85% cùng kỳ; phí, lệ phí bằng 89%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước bằng 32%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 22%, đặc biệt là số thu tiền sử dụng đất hiện mới chỉ bằng 13% so với cùng kỳ năm ngoài. Ngoài ra, tiến độ thu ở một số chi cục đạt thấp, chưa đảm bảo dự toán được giao là Chi cục Thuế Hoa Lư, Kim Sơn và TP Tam Điệp.

Trước thực trạng này, để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2021 đã được Bộ Tài chính giao 11.980 tỷ đồng, cơ quan thuế xác định, trong quý II tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn để khuyến khích đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tập trung vào các dự án lớn, có ưu thế về tăng trưởng kinh tế và tạo nguồn thu lâu dài cho ngân sách. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, nhằm khai thác triệt để mọi nguồn thu, chống thất thu NSNN và thu hồi nợ đọng thuế. Thường xuyên bám sát diễn biến sản xuất kinh doanh của người nộp thuế, kiểm soát chặt chẽ tình hình kê khai, nộp thuế gắn với việc phát hành, sử dụng hoá đơn để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp vi phạm. Các đơn vị chủ động phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu, xác định cụ thể từng lĩnh vực, sắc thuế có nguy cơ thất thu, chỉ rõ nguyên nhân tồn tại để tham mưu với UBND tỉnh các biện pháp chỉ đạo, điều hành hiệu quả. Ngoài ra, cơ quan thuế cũng sẽ đẩy mạnh rà soát, phân loại nợ, để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở người nộp thuế chấp hành nghiêm nghĩa vụ với ngân sách ■

Cục Thuế Yên Bái phân đấu thu 900 tỷ đồng trong quý II

Cục Thuế Yên Bái cho biết, kết quả thu ngân sách nội địa quý I trên địa bàn đạt 691,8 tỷ đồng, bằng 30% dự toán và bằng 104% so với cùng kỳ 2020.



Trong đó, kết quả thu cân đối quý I đạt 463,4 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất đạt 221,5 tỷ đồng; thu từ xổ số 6,9 tỷ đồng. Một số đơn vị thu đạt tỷ lệ cao là Chi cục Thuế TP Yên Bái, Chi cục Thuế khu vực Trấn Yên Văn Yên, Chi cục Thuế huyện Yên Bình, Chi cục Thuế huyện Lục Yên, phòng thanh tra kiểm tra thuế.

Phân tích về những nguyên nhân của kết quả này, Cục Thuế Yên Bái cho hay, ngay từ những tháng đầu năm, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ và giải quyết kịp thời những vướng mắc về chính sách cho người nộp thuế. Cơ quan thuế chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý chặt chẽ số lượng DN đang hoạt động; kịp thời cập nhật các loại hồ sơ thuế, xử lý số liệu về thuế và thông báo kịp thời đến người nộp thuế. Cùng lúc, cơ quan thuế tăng cường kiểm tra, đôn đốc hồ sơ quyết toán, kiểm soát hồ sơ khai thuế, phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, để có biện pháp chấn chỉnh ngay.

Trên cơ sở triển khai xây dựng kịch bản thu ngân sách theo từng tháng, Cục Thuế Yên Bái đã đôn đốc các DN nộp kịp thời số thuế phát sinh quý IV và tháng 12 cũng như số thuế TNDN còn nợ của năm trước và lệ phí môn bài năm 2021 vào ngân sách. Song song đó, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra các DN thương mại, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác chế biến khoáng sản để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, kiến nghị xử lý truy thu thuế. Ngoài ra, Cục Thuế Yên Bái cũng kiên quyết thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế nhằm thu hồi kịp thời cho ngân sách và hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh. Riêng trong quý I, đơn vị đã ban hành 2.466 thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp, đôn đốc thu nợ ước đạt 98,8 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả thu ngân sách trong quý I, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách quý II với mục tiêu đặt ra là 900 tỷ đồng, Cục Thuế Yên Bái sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình kinh tế, nắm chắc các nguồn thu để có giải pháp quản lý phù hợp, đảm bảo hoàn thành dự toán.

Theo đó, cơ quan thuế sẽ bám sát tình hình sản xuất kinh doanh, phân tích ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 để hỗ trợ DN cũng như đôn đốc nộp kịp thời số thuế phát sinh vào NSNN.

Trong quý II, ngoài việc tập trung phân tích, phân loại để đề ra giải pháp thu nợ hiệu quả, Cục Thuế tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tập trung vào các chính sách mới, đồng thời chuẩn bị kịch bản đưa Luật Quản lý thuế sửa đổi vào cuộc sống khi các thông tư hướng dẫn được ban hành.

Lâm Phong